

Nơi tiếp nhận tư vấn hỗ trợ người lánh nạn ~ Dành cho những người đang lánh nạn hoặc đang cân nhắc về việc lánh nạn ~

Chúng tôi sẽ tư vấn cho những người bị ảnh hưởng nặng bởi 「Thảm họa động đất Bán đảo Noto năm 2024」 xảy ra ở các tỉnh Niigata, Fukuyama, Ishikawa và Fukui cũng như những người đang lánh nạn tại tỉnh Shiga hoặc đang cân nhắc về việc di tản.

Nơi tiếp nhận hỗ trợ bằng tiếng Nhật

Số điện thoại: 090-5995-2042 (※Thời gian hỗ trợ qua điện thoại: Các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)



Mẫu đăng ký trên Web: (Dịch vụ tiếp nhận trực tuyến của tỉnh Shiga):

<https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/notosoudan>

Nơi tiếp nhận hỗ trợ đa ngôn ngữ (Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài tỉnh Shiga)

※Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài tỉnh Shiga

Số điện thoại: 077-523-5646 (※Thời gian hỗ trợ qua điện thoại: Các ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

Email: mimitaro@s-i-a.or.jp

Có thể hỗ trợ 12 ngôn ngữ như: Tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Tagalog, tiếng Việt...(bao gồm cả thông dịch từ tổng đài)

Nội dung tiếp nhận tư vấn

Chúng tôi tiếp nhận tư vấn những vấn đề liên quan đến đời sống khi lánh nạn, bao gồm:

- Tư vấn liên quan đến chỗ ở.
- Tư vấn về cơ sở phúc lợi, nhà trẻ, trường học.
- Tư vấn liên quan đến các khó khăn về kinh tế.
- Tư vấn về việc làm.
- Tư vấn cho người nước ngoài đang lánh nạn hoặc người có nhu cầu tương tự.

Nơi tiếp nhận tư vấn tại tỉnh Ishikawa

Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Ishikawa có thể di tản từ nơi trú ẩn tại khu vực bị ảnh hưởng đến các khách sạn, nhà trọ trong tỉnh Shiga cho đến khi có thể chuyển vào nhà riêng hay nhà ở tạm thời.

※Chi phí lưu trú được miễn phí toàn bộ. Không cần giấy chứng nhận thiệt hại để được lưu trú.

※Tùy theo từng cơ sở lưu trú sẽ cung cấp các bữa ăn khác nhau.

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0120-266-755 (Nơi tiếp nhận tư vấn tại tỉnh Ishikawa).

Giờ tiếp nhận: Từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều (Hỗ trợ cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).